

กิจกรรมการสื่อสารสังคม เป็นอีกกิจกรรมที่สำคัญ ได้รับการสนับสนุนการสื่อสารกับชุมชนผ่าน สถานีวิทยุชุมชนพระพุทธศาสนาเพื่อชุมชน ที่พักสงฆ์เกาะบก ต.ควนรู อ.รัตภูมิ อย่างต่อเนื่องในการ ถ่ายทอดสดกิจกรรมสำคัญๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย รวมถึงสถานีวิทยุ โทรทัศน์ท้องถิ่น และส่วนกลางต่อเนื่อง สม่่าเสมอ ทั้งการประสานงานเอง และเครือข่ายเพื่อนมิตร ให้การสนับสนุนประสานสื่อทีวีสาธารณะจัดทำข่าว รายการสารคดี หลายรายการ

กิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ วิทยากรหลายท่านมาช่วยเปิดการเรียนรู้ให้ โดยไม่คิดมูลค่า และ สมทบค่าเดินทาง ความรู้ เอกสารสม่่าเสมอ โดยบางส่วนมีการสนับสนุนเป็น โครงการการเรียนรู้ ได้รับจาก กองทุนพัฒนาการเมือง , กิจกรรมเวทีสภาองค์กรชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.)



กลไกการประสานงานของเครือข่ายฯ ใช้การขับเคลื่อนประสานงาน ๓ ลักษณะ กรอบคิด ให้มีลักษณะแนวราบ คล่องตัว เคลื่อนไหว ปรับเปลี่ยนได้ง่ายตามสถานการณ์ ไม่แข็งตัว

กลไกวงหนึ่ง ๑๐-๑๕ คน เป็นบุคคลที่มีเป้าหมายอุดมการณ์ร่วมกันชัดเจน มีเวลาพบปะพูดคุย มีกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่วมกันสม่่าเสมอ

กลไกวงสอง ประมาณ ๓๐ คน เป้าหมายอุดมการณ์ร่วม มีเวลาพูดคุยปานกลาง รวมกิจกรรมตาม ร้องขอ ช่วยเหลือ หนุนช่วยตามเวลา และกำลัง

กลไกวงสาม ประมาณ ๒๐๐ คน เป้าหมายอุดมการณ์ร่วม พร้อมช่วยกิจกรรมตามเวลา และกำลัง

การจัดการการเรียนรู้ เครือข่ายฯ ใช้ “โรงเรียนสิทธิชุมชนเขาคูหา” เป็นเครื่องมือ กลไกการ จัดการเรียนรู้ โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ ตามสถานการณ์ มี ๒ รูปแบบ

รูปแบบแรก เรียนรู้คุณค่า ความสำคัญของเขาคูหา โดยผู้รู้ภายในผลัดกันเล่าเรื่องราว ของดี ความสำคัญ สัญลักษณ์ คุณค่า และแหล่งข้อมูล เอกสารเก่าๆเพื่อประมวลเรื่องราว ข้อมูลเรียบเรียง ทำความ เข้าใจร่วมกัน จนกำหนดเป้าหมายของเครือข่ายฯร่วมกัน นี่เป็นกระบวนการเรียนรู้ภายใน วงคนเข้าร่วม ประมาณ ๑๐-๒๐ คน ช่วงแรกใช้ห้องพักรู ของ โรงเรียนวัดเจริญฤ๓ผา (วัดจุ่มปะ) หลังจากนั้นมาใช้ห้องเรียน ของโรงเรียนสิทธิชุมชนเขาคูหา เองใช้พื้นที่ใกล้ภูเขา บ้านของแกนนำ



รูปแบบที่สอง การเรียนรู้จากวิทยากรจากภายนอก และสื่อสารสาธารณะ โดยการจัดเวทีการเรียนรู้ และใช้สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาเพื่อชุมชนที่พิกัดส่งแม่ข่าย ๑๐๑ MHz ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา เป็นสื่อการเรียนรู้กว้างขึ้น และเปิดเวทีเรียนรู้เรื่องราวจากภายนอก หลังจากเรียนรู้จากเนื้อหาภายในแล้ว มีข้อสงสัย หรือต้องการความรู้เพิ่ม

โดยครั้งแรก เปิดการเรียนรู้ เรื่อง การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยเชิญวิทยากรจากสำนักงานสิ่งแวดล้อม เขต ๑๒ สงขลา / สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา / สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ที่หอประชุม โรงเรียนวัดเจริญฤๅผา (วัดจุ่มปะ) มีคนเข้าร่วมประมาณ ๒๐-๕๐ คน หลังจากนั้น ก็ได้จัดเรียนรู้ เรื่อง การศึกษาผลกระทบสุขภาพ (HIA) โดยเชิญ นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผอ.โรงพยาบาลจะนะ มาเป็นวิทยากร และอีกหลายครั้งที่ใช้วิทยากรจากภายนอก มาช่วยเพิ่มเติมการเรียนรู้



การเคลื่อนไหวชุมชน สังคม สาธารณะ มีการเคลื่อนไหวเป็นระยะๆ ตามสถานการณ์และกำลัง โดยมีลักษณะเด่นๆดังนี้

- การเคลื่อนไหวทางเอกสาร/หนังสือร้องเรียน ถึงหน่วยงานรัฐ และ กลไกรอื่นของ รัฐธรรมนูญต่างๆ ที่มี อาทิ นายกรัฐมนตรี ,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม, เลขาธิการรัฐสภา, คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, ผู้ตรวจการแผ่นดิน ,กระทรวง ยุติธรรม ฯลฯ



- การใช้สิทธิ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ขอเอกสารข้อมูลราชการ / EIA ฯลฯ
- การใช้สื่อต่างๆ ช่วย ทั้งลักษณะ ข่าวดัง สาระคดี ผ่านทาง วิทยุชุมชน วิทยุท้องถิ่น หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ทวีตี้ท้องถิ่น ทวีวารสารณะ เอกสารสิ่งพิมพ์ แผ่นปลิว รวมถึงสื่อ อินเทอร์เน็ต เฟสบุ๊ก

